

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## WICE – มามุกเดิมหรือไม่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** มุกไหนกันหรือ ซึ่งถ้าเราดูรูปแบบการเล่น หรือ เห็นการแกว่งตัว จากกราฟแล้ว ก็น่าจะอ่านเกมออก หรือ บางทีก็เดาทางออกได้ไม่ยาก ... อ้าว ถ้าแบบนี้ วันนี้ก็ไม่ห้ามองลิ ยิ่งถ้าจะเปิดสูงๆ ด้วยแล้ว ยิ่งจะน่ากลัวเหมือนที่เคยทำมาเลยนะนั่น (ลองดูแท่งเทียนที่ผ่านมานะ แล้วจะรู้) แต่ก็นะ บางจังหวะ บางเวลา และระดับราคาที่เขาแกว่งๆ ที่เขาเล่นๆ นั้น เหมือนน่าจะต้องมီးอะไรที่อยากจะ ไม่ใช่บ่อยเลยนะ ไม่ว่าจะอยากจะทำขึ้น อยากจะออกของ หรือจะอยากอะไรก็ตาม ก็ต้องไล่อ่านกันให้ละเอียด หรือคาดการณ์เกมกันไปล่วงหน้า... แล้วก็เข้าเกมการเล่นในมุกเดิมๆ ของเรา “ดักทาง” แต่มีหลักการนะ... หรือ บางที ดูๆ อาการแล้ว ก็ใช่จะซื้อดักทางรอขึ้นอย่างเดียวก็ได้นะ อาจจะรอไล่ตามน้ำหนักจนเลยก็ว่าได้ หากมีอาการออกมาในแนวโน้มที่น่าสนใจจริงๆ... บางครั้ง การทำรูปแบบเดิมๆ ในชั่วโมงแรกๆ หรือในช่วง ครึ่งแรกของวัน แต่พอมาช่วงบ่าย กลับสวนอาการที่อาจจะดูร้ายๆ เสียคือ... เรียกว่า แรกๆ จะดูร้ายๆ แต่ สุดท้ายเราก็รักก็เสียอย่างนั้นแหละ... ก็ว่ากันไปตามภาษาห้องค้าแหละครับ ตลาดหุ้นเมืองไทย มီးอะไรแยะ เดี่ยววันหน้า จะเอาเรื่องนู่นๆ ของชาวหุ้นมาว่ากัน ช่วงนี้ เห็นมีคนถามถึงเรื่อง การเทรด คริปโต กันแยะนะ มီးอะไรสนุกๆ จะมาเล่าให้ฟัง... แล้วจะรู้ว่า มุมมองของนักลงทุนไทย เปลี่ยนไปหรือไม่เคยเปลี่ยนอะไรยังงี้ ยิ่งช่วงนี้ ตลาดหุ้น หรือ SET Index เริ่มออกอาการเสียวๆ อยู่ด้วย แล้วหุ้นก็เริ่มเล่นยากอีกด้วย แถมวันวาน จะเห็นแต่หุ้นเล็กๆ หุ้นเก็งกำไร หุ้นซิ่ง วิ่งขึ้นกันยันซิลลิ่ง ก็หลายตัว... มุกนี้ ตลาดจะเป็นอะไรต่อไป รอดู

**ดูตามเกม...** ก็อาจจะจ้องๆ จะเล่นเกมระยะสั้นๆ ไปก่อน ยังไม่อยากจะคิดแบบบรอดยาวๆ แต่ถ้าจะถามว่า หวังได้หรือไม่ ก็ได้แหละครับ... ถ้าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้มระยะกลางๆ ไม่เสีย

- แนวรับ** : ... 6.40-6.20 หรือ ยืน 6.60 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ
- เป้าหมาย** : ... 8.00-8.20 เป็นเป้าของการเก็งกำไรระยะสั้น

Price Chart...(WICE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น WICE...** ที่กล่าว ถ้าเครื่องมือแนวโน้ม ระยะกลางๆ ไม่เสีย ก็น่าจะมองยาวๆ กันได้นั้น เราเอา เส้น 3 เซียน มาใช้ได้เลยนะครับ แต่การแกว่งตัว อาจจะแรงๆ หน่อย หรือ ถ้าจะมีการลงมาทดสอบเส้น 3 เซียน บางทีการเก็งกำไร ก็อาจจะไม่ใช่ราคาที่เราได้ แต่เป็นราคาที่มีการลงทุนกลางๆ ขึ้นไป มองได้... คนที่จะ เล่นแบบเก็งกำไร เน้นไปที่เส้นระยะสั้น อาจจะเป็นสั้น MA25days หรือ MA30days ก็ได้นะ แล้วก็ดูรูปแบบ หรือลักษณะของเส้น เขาจะบอกแนวโน้มเราเอง... ส่วน รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในภาพนี้ ก็ถือว่าน่าดู หรือน่าจับตามองดี หากมีการยืน 6.60 ได้มันคงแล้ว จะหมายถึง สัญญาณขึ้นต่อ จะเริ่มมีขึ้นมาทันทีเลยนะ